

พระเมตตากรุณาของพระเจ้า

โดย อุดม ทรงกาญจน์

พระคริสตธรรมประทีป ปีที่ 18 เล่มที่ 17 กรกฎาคม – สิงหาคม 1966

“แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็ไป ครั้นข้าวดีนั้นงอกออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วย ฝ่ายทาสแห่งเจ้าของนามาแจ้งแก่นายว่า “นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านมิใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหน” นายก็ตอบว่า “นี่แหละเป็นการกระทำของศัตรู” พวกทาสจึงถามว่า “ท่านปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าไปถอนเก็บข้าวละมานหรือ” แต่นายตอบว่า “อย่าเลยเถิดดีกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย ให้มันทั้งสองจำริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะตั้งผู้เกี่ยวให้เก็บข้าวละมานก่อน มดเป็นพ่อนเผาไฟเสีย แต่ข้าวดีนั้นให้เก็บไว้ในยุ้งฉางของเรา” (มัทธิว 13:24-30)

จากสถิติของสมาคมสุขภาพจิตหลาย ๆ ประเทศ แสดงว่าทุกวันนี้จำนวนคนบ้า หรือจะเรียกกันให้หรู ๆ หน่อยก็ว่า “คนวิกลจริต” กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ อาจจะเป็นเพราะจำนวนพลโลกขยายออกอย่างรวดเร็วหรืออะไรก็ตามแต่สาเหตุอีกอันหนึ่งก็คือ เพราะ “ความรักกำลังเยือกเย็นลง ... ความเกลียดชังก้าวร้าวเข้ามาแทนที่” คนเราเมื่อต้องเผชิญกับความเกลียดชังก้าวร้าว แกร่งแย่งแข่งดีก็เกิดความเครียด เครียดหนักเข้าก็กลายเป็นคนฉุนเฉียว โกรธง่ายคิดมากแล้วก็เสียสติ แล้วก็บ้าเท่านั้นเอง ไม่ต้องคู่อื่นไกล ไปตลาดจ่ายอาหารครั้งหนึ่ง ๆ ถ้าจะพูดให้ถูกไม่ควรเรียกว่าจ่ายอาหารเท่านั้น แต่เป็นการไปชิงไหวชิงพริบ ไปผจญภัยครั้งย่อย ๆ จะตรงความหมายกว่าซื้อเนื้อหมูถ้าไม่สังเกตดี ๆ เพื่อนก็ตัดเอาหมูข้างคินให้ บางที่ยังขาดตาชั่งด้วยซ้ำไปซื้อไข่ 1 โหลไม่ทันดูเวลานับ กลับถึงบ้านมีแต่เพียง 11 ฟอง ฯลฯ แล้วเมื่อคนเราพบความเปลี่ยนแปลงอันเกลียดชังผิดหวังอยู่เสมอ ๆ จำนวนคนวิกลจริตไม่เพิ่มแล้วจะไปเพิ่มเมื่อไร

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดเสมอ ๆ ขอโปรดกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้ สังเกตพระเมตตากรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วความเครียดของท่านจะหมดไปทันที เพราะอย่างน้อยถึงมนุษย์จะก่อให้เกิดความผิดหวังชิงชัง แต่เมื่อเห็นพระกรุณาอันเปี่ยมล้นแล้ว ก็คงไม่ผิดอะไรกับสายฝนอันเยือกเย็นที่โปรยลงมาให้ความชุ่มฉ่ำแก่ดินแห้งที่เดียว

ข้อพระคัมภีร์ข้างบน ได้แสดงพระเมตตาการุณาของพระเจ้าอย่างเหลือล้นต่อประชากรชาวโลก โดยพระทัยที่อโศกถึงการลงโทษไว้ช้านาน พระกรุณาที่ให้โอกาสสำหรับการกลับใจเปลี่ยนจิตเข้ามาหาพระองค์ พระเยซูเปรียบพลเมืองที่กลับใจเข้ามาแล้วเป็นเหมือนข้าวดี ส่วนพลเมืองที่คือดั่งเฉยเมยไม่ยอมกลับใจใหม่เปรียบเหมือนวัชพืช ทั้งข้าวดีทั้งวัชพืชพวกหญ้า พวกหนามก็ขึ้นงอกงามอยู่ด้วยกันในนาผืนเดียวกัน และดูเหมือนพวกวัชพืชจะเจริญงอกงามดีกว่าต้นข้าวเสียด้วยซ้ำ

ด้วยเหตุนี้ พระธรรมโรม 2:4 จึงตั้งคำถามว่า ท่านประมาทพระกรุณา ที่ทรงอดทนไว้ช้านาน หรือ ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาของพระเจ้าที่ยังไม่ลงโทษนั้นเป็นที่ให้โอกาสกลับใจใหม่

พระเจ้าสำแดงพระเมตตาต่อพลเมืองที่เป็นเหมือนวัชพืชโดยตรงให้โอกาสอดทนรอ เพื่อพลเมืองที่หลงผิดจะได้กลับใจใหม่ แต่ถ้าใจยังแข็งกระด้าง ประมาทพระกรุณาจนถึงวาระสุดท้ายแล้ว ถึงฤดูเกี่ยวแล้ว พวกวัชพืชจะถูกเผาไฟ ส่วนข้าวคั้นนั้นจะเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง

นอกจากพระกรุณาของพระเจ้าในการทรงอดทนนาน พระคริสตธรรมคัมภีร์ยังแสดงว่า พระเจ้าทรงพระกรุณาให้ทั้งข้าวดีและข้าวละมานอยู่ในนาผืนเดียวกับพระเจ้าทรงพระกรุณาให้พลเมืองที่ใจแข็งกระด้างอยู่ในโลกเดียวกับพลเมืองของพระองค์ ให้อยู่ในกฎอันเดียวกันในธรรมชาติพระธรรม มัทธิว.5:45 “พระเจ้าทรงบันดาลให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” ในผืนนาคือโลกนี้ คนอยู่ฝ่ายพระเจ้าและคนที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าข้าวดี ข้าวละมาน อยู่ในกฎธรรมชาติอันเดียวกัน พระเจ้าทรงโปรดให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอหน้ากัน

ท่านที่เคารพ เราทุกคนคงไม่ปฏิเสธคงจะยอมรับทุกคนว่าเราชอบความเมตตาการุณาและต้องการ แต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าก็คือ บางคนมองไม่เห็น มองไม่เห็นยังไม่พอ ยังเยาะเย้ยเสียดแทงว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างจริง ทูเรียนในสวนของผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจื่อก็คงจะไม่มีหนาม คงจะเกลี้ยงเกลาคิดว่าของอื่น แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครปลูกทูเรียนมันก็มีหนามทุกลูก”

ท่านที่เคารพ ถ้าพระเจ้าเป็นเหมือนมนุษย์ ก็ไม่ใช่พระเจ้า ถ้าพระเจ้าเลือกที่รักผลักที่ชังตามแบบความคิดของมนุษย์แล้ว ก็ไม่ใช่พระเจ้า เพราะเหตุนี้คริสเตียนจึงรักพระเจ้า มนัสการพระเจ้ามากกว่าที่จะนมัสการมนุษย์ซึ่งมีความคิดสูงไม่เกินศีรษะ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่โดยพระองค์เอง พระองค์ประกอบกิจของพระองค์ตามพระทัยอันบริสุทธิ์ยุติธรรมและเปี่ยมล้นไปด้วยพระกรุณา ถึงแม้ว่าท่านหรือข้าพเจ้าจะต่อสู้อย่างเยาะเย้ยเสียดแทง กรุณาให้โอกาสที่ท่านจะกลับใจ กรุณาให้ทั้งคนที่รักพระเจ้าและคนที่หมิ่นประมาทพระเจ้าปลูกทูเรียนมีหนามเหมือนกัน

ขอเชิญท่านพิจารณาต่อไปจากพระคัมภีร์ที่ยกมากล่าวครั้งแรกนั้น “ให้มันทั้งสองจำเจริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะตั้งผู้เกี่ยวให้เก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อน เผาไฟ

เสีย แต่ข้าวดินนั้นให้เก็บไว้ในยุ้งฉางของเรา” ทั้งข้าวดีและข้าวละมานงอกงามอยู่ในนาอันเดียวกัน ทั้งผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและผู้ที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าปลูกทุเรียนมีหนามเหมือนกันแต่ในวาระสุดท้าย เวลาเกี่ยวเก็บข้าวละมานจะถูกมัดเป็นฟ่อนเผาไฟ แต่ข้าวดินนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง ผู้ที่ไม่หมั่นประมาทพระกรุณาจะอยู่อย่างบุตรที่รัก แต่ผู้หมั่นประมาทพระกรุณาจะเสวยกรรมในนรกที่มีไฟไม่รู้ดับ เวลานี้ดูเหมือนไม่ต่างกันระหว่างข้าวดอกกับข้าวละมาน แต่เวลานั้นจะให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างคนดีกับคนชั่ว คนชอบธรรมกับคนอธรรม

ขณะนี้เป็นเวลาแห่งพระกรุณาสำหรับคนทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ จำพวก แต่เวลานั้น เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวมาถึง จะมีคนฝ่ายเดียวที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะได้ประสบกับพระกรุณานิรันดร์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นข้าวละมานหมิ่นประมาทพระกรุณาในปัจจุบัน จะแสวงหาพระกรุณาไม่พบ เพราะหมดโอกาสแล้ว จะต้องพบกับพระเจ้าในสภาพจำเลยกับผู้พิพากษา

กษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ดีในจำพวกคนที่เข้าใจในพระเมตตากรุณาของพระเจ้า ท่านได้สรรเสริญว่า “พระเยโฮวาห์ทรงแสดงพระคุณแก่มนุษย์ทั่วไป พระเมตตากรุณาอันอ่อนละมุน มีปรากฏอยู่ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์” พระกรุณาของพระเจ้าแสดงแก่มนุษย์ทั่วไปไม่ใช่จำเพาะพวกหนึ่งพวกใดเป็นพิเศษความเมตตากรุณาที่มีจำเพาะพรรคพวกวงศาความดีของตนเป็นพิเศษนั้น เป็นความเมตตากรุณาตามแบบมนุษย์คนบาปฉะนั้น ในโลกนี้เราจึงมักจะได้ยินถึงคนที่เล่นการเมืองแบบคณาธิปไตยวงศาธิปไตยอยู่บ่อย ๆ ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงสอนว่า “ซึ่งจะพึงพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าวางใจในพวกมนุษย์” เพราะมนุษย์ถึงจะดีแสนดีก็ยังเป็นคนบาป ยังเห็นแต่เฉพาะชาติศาสนาของตนเท่านั้น ยังเห็นแก่พวกเขาพวกเราอยู่ เมื่อมองความกรุณาของมนุษย์แล้วกลับไปดูพระกรุณาของพระเจ้าจากพระธรรม สดุดี 33:5 “พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม พระกรุณาของพระเยโฮวาห์ย่อมมีเต็มทั่วแผ่นดินโลก” พระกรุณาของพระเจ้าของพระเจ้านั้นเต็มทั่วแผ่นดินโลกไม่เฉพาะชาตินั้นหรือศาสนานี้ ไม่เฉพาะที่ตรงนี้หรือที่ตรงนั้น ท่านและข้าพเจ้าจะสามารถพบและรู้จักพระกรุณาของพระเจ้าได้ทั่วไปในโลก ท่านจะพบพระเมตตาของพระเจ้าได้ในท่ามกลางความโศคร้ายชิงชังของมนุษย์ ถ้าท่านจะไม่ประมาทแต่จะยอมถ่อมใจลงเดี๋ยวนี้วันนี้ ท่านได้พบพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วหรือ ถ้ายัง ขอเชิญท่านเข้ามาและรับเอา แต่ถ้าพบแล้ว พระเจ้าได้ทรงวิงวอนท่าน “เหตุฉะนั้น คุณก่อนพี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริสุทธิ์และเป็นที่ยอมรับพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมกับฝ่ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม.12:1)

คริสเตียนคือคนบาปที่ได้พบและรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วคริสเตียนได้รู้จักว่าพระเจ้าทรงอดทนไว้นานจนถึงเขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ คริสเตียนได้รู้จักว่า พระเจ้าทรงพระกรุณา

ให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดค่าเป็นพระกรุณาคุณอย่างเหลือล้น แต่ในท่ามกลางพวกที่รู้จักพระ
กรุณาของพระเจ้านั้น มีใครบ้างที่เห็นแก่พระกรุณาของพระเจ้าจนยอมถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชารับใช้
ปรน นิบัติในคริสตจักรด้วยชีวิตอันบริสุทธิ์

หวังว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รู้จักและเห็นแก่พระกรุณาคุณของพระเจ้าด้วยการมอบชีวิตถวาย
ไว้แก่พระเจ้า เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้สำแดงพระกรุณาแก่ผู้อื่นต่อไป

ทั่วทุกคนที่บ่นคำหรือว่ารัก
ก็ปลุกผักสีเขียวเช่นเดียวหนอ
ปลูกทุเรียนก็มีหนามตามเหล่ากอ
รู้เถิดพ่อว่านี่พระกรุณา

พระคุณเจ้าปรากฏแสนสดใส
ฝรั่ง ไทย จีน ลาว ชาวพม่า
ไม่เลือกศาสนาชาติถิ่นภูมิปัญญา
เสมอหน้าหญ้าและข้าวชาวเดียวกัน

ขณะคนบ่นว่าค่าพระเจ้า
ทรงรักเขาถ้วนหน้ายอมอาสัญ
บนกางเขนแดนประหารผลาญชีวิต
เพื่อไถ่ทัณฑ์โทษผิดพิชิตภัย

โดยเห็นแก่ความรักที่หนักแน่น
จงทดแทนมอบกายถวายให้
รักพระองค์ทรงฤทธิ์สุดจิตใจ
ยอมรับใช้ไปสิ้นสุดดินแดน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์
1999, หน้า 108-109.